

BHXH Việt Nam: Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế

22:05 25/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trong 2 ngày 24 - 25/8, tại Bình Định, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam năm 2023 cho BHXH 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh dự và chủ trì hội nghị.



Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định: Thời gian qua, trước sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế xã hội trong và ngoài nước, Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng trên thế giới về đối ngoại và tăng trưởng kinh tế. Những tháng đầu năm năm 2023 đã chứng kiến những hoạt động ngoại giao sôi động của đất nước. Với những nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, số người tham gia chính sách tiếp tục

tăng trưởng dần theo từng năm, ước tính hết tháng 7/2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó: BHXH bắt buộc với hơn 16 triệu người; BHXH tự nguyện gần 1,5 triệu người; BHTN 14,3 triệu người; BHYT 91,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 92% dân số, cơ bản đạt mục tiêu BHYT toàn dân.

Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, ngành thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho khoảng trên 10 triệu người lao động; trên 170 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được Ngành chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, toàn ngành BHXH Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của ngành, bao quát toàn bộ quy trình xử lý, tác phong làm việc nội bộ đối với tất cả các hoạt động đối ngoại; phân công nhiệm vụ và xác định rõ quy chế phối hợp để thống nhất thực hiện công tác đối ngoại trong phạm vi toàn Ngành. Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023 của ngành BHXH Việt Nam được xây dựng cụ thể, làm cơ sở để công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới và chủ động thích ứng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội của quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế tạo tiền đề cho việc phát triển Ngành.

Hội nghị tập huấn là cơ hội để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại ngành BHXH Việt Nam, đồng thời chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm công tác đối ngoại của các nước; những quy định mới về công tác đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại năm 2023...giúp lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cán bộ, CCVC đang trực tiếp làm công tác đối ngoại có kiến thức sâu rộng, toàn diện về bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tác động đến chính sách an sinh xã hội hiện nay, qua đó có những nhận định, đánh giá và căn cứ thực tiễn để tham mưu lãnh đạo ngành những giải pháp, chủ trương lớn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đường lối đối ngoại theo định hướng của toàn ngành.



Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

“Công tác đối ngoại của ngành trong thời gian qua đã góp sức rất nhiều, khẳng định vai trò, vị thế của ngành BHXH Việt Nam với bạn bè quốc tế. Vì vậy, tại Hội nghị này, tôi mong muốn các đại biểu tập trung lắng nghe những sẻ chia từ các diễn giả, kịp thời cập nhật những vấn đề mới trong công tác đối ngoại. Đồng thời, nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế nói chung và trong năm 2023 nói riêng”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Nỗ lực, đồng hành vì mục tiêu an sinh xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, diễn giả có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại chia sẻ về các chuyên đề nổi bật. Đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế (BHXH Việt Nam) khái quát công tác triển khai các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam năm 2023. Theo đó, toàn ngành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Kế hoạch Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025; đổi mới, sáng tạo và chủ động thích ứng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội và điều kiện thuận lợi của quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế để phát triển Ngành...qua đó từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực và quốc tế.

Hội nghị cũng được nghe TS Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề “Tình hình khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, hàm ý đối với ngành BHXH Việt Nam”. Năm 2023, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng tích cực, song tác động tiêu cực từ xu hướng giảm tổng cầu, nhất là tại các thị trường xuất khẩu chủ lực sẽ ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội. Vì vậy, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác là yêu cầu cấp thiết.

“Kỹ năng sản xuất chương trình, sản phẩm truyền thông số” và “Chiến lược truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và kinh nghiệm quốc tế áp dụng cho BHXH Việt Nam” là các chuyên đề được đại diện cơ quan Truyền thông Việt Nam & Campuchia, Sanofi và Ngân hàng Thế giới trình bày. Theo đó, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn là một trong những nhiệm vụ chính của ngành BHXH Việt Nam và để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì chiến lược truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng. Theo chuyên gia, để làm tốt điều này, cần xác định rõ thông điệp của chiến dịch truyền thông; lan tỏa thông điệp, nhận thức của người dân tới các chính sách; tận dụng những cơ hội mà các chiến dịch truyền thông cần nắm bắt; thấu hiểu đối tượng cần truyền thông; sử dụng mạng xã hội để trở thành kênh truyền thông quan trọng; thay đổi phương thức truyền thông đa dạng, linh hoạt, hiệu quả...

Các kinh nghiệm, chia sẻ của các chuyên gia, diễn giả tại hội nghị đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trang bị thông tin về hội nhập quốc tế, thông tin về tình hình thế giới, khu vực, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại và hướng dẫn thực hiện quy chế đối ngoại của ngành cho công chức, viên chức và cán bộ

đầu mối làm công tác đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam; phát huy vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong công tác chính trị tư tưởng, đối ngoại như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...qua đó củng cố, tăng cường sự hiệu quả của hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội trong tình hình mới.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/bhxh-viet-nam-tap-huan-cong-tac-doi-ngoai-va-boi-duong-kien-thuc-hoi-nhap-quoc-te>